



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขงกรม.ไฟเขียวยุบรวม"กยศ.-กรอ."

โลเกณท์เดิม-ให้"ม.4-ปวช."กู้ได้ ดอกเบี้ย1%-ปลอดหนี้2ปี-เริ่ม"50

ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยผลการประชุม กยศ.ซึ่งมี ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ได้ข้อสรุปยุบรวม กยศ.และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับ รายได้ในอนาคต(กรอ.) เป็นกองทุนเดียวกัน โดยใช้ชื่อ กยศ.เช่นเดิม แต่อยู่ภายใต้หลักการใหม่ ดังนี้ ให้กู้ ตั้งแต่ ม.4 หรือเทียบเท่า ถึงปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติว่าต้องมาจากครอบครัวที่ยากจน และมีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ผลการเรียนรู้ดี และความประพฤติดี ส่วนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กู้ได้ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเพดานที่กำหนด ยกเว้น ม.4-ม.6 ที่ได้รับอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ไม่สามารถกู้ในส่วน of ค่าเล่าเรียน ส่วนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปี 1-3 เงินอุดหนุนรายหัวที่รัฐ จัดสรรให้น้อยกว่าความเป็นจริง จึงให้กู้ค่าเล่าเรียนสำหรับส่วนต่าง รวมทั้ง ให้กู้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วย ผล จากแนวทางนี้ทำให้ต้องยกเลิกกองทุนเงินให้เปล่าสำหรับนักเรียน ม.4 และ ปวช.ปี 1 ที่ดำเนินการไปเมื่อปี การศึกษา 2549 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี กู้ได้ทุกหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบ ทั้งนี้ จะกำหนดเพดานค่าเล่าเรียนในแต่ละสาขา/หลักสูตรที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการแรงงานของประเทศ

"ส่วนเงื่อนไขชำระหนี้ กยศ.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระหว่างเรียนไม่คิดดอกเบี้ย หลังจบจะมี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังระยะเวลาปลอดหนี้เมื่อมีเงินเดือนจากการทำงานถึง 4,700 บาทต่อเดือน จะต้องชำระคืน และจะต้องคืนให้ครบภายใน 15 ปี แต่ถ้าเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ ก็ทำเรื่องขอผ่อนผันการ ชำระคืนได้ครั้งละ 6 เดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย กยศ.จะรับชำระหนี้เอง แทนการให้กรมสรรพากรเป็น ผู้หักเงิน ข้อสรุปนี้ ผมจะเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ผ่านปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบต่อไป

หาก กรม.เห็นชอบ จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550"ดร.เปรมประชากล่าว และว่า การรวมกองทุนนี้ เป็นการนำข้อดีของทั้ง 2 กองทุนมารวมกัน โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย กยศ.เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ และการหลวมรวมนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา ปี 1 ที่กู้ กรอ.เมื่อปีการศึกษา 2549 เพราะจะได้รับการดูแลต่อไปจนจบ

หน้า 27